

การเดินทางของ FAM Nurse สู่วิถีสุขภาพที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม
เล่าเรื่องโดย ผศ.วารุณี เพ็ชร

ก้าวแรก ก่อนเริ่มดำเนินงาน (การวางแผน) การเริ่มต้นด้วยการพบกับแกนนำของชุมชนศรีประดู่ และชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ในเวลาบ่าย ที่ห้องประชุมของศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม เริ่มต้นโดย ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการ ศวพช. การกล่าวต้อนรับ และแนะนำโครงการ อธิบายกรอบแนวคิดของการสร้างพื้นที่สุขภาวะในประเด็นของอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการขยะ เล่าการดำเนินการในระยะแรกที่มีการตอบรับจากหลายๆ ชุมชนในเขตภาษีเจริญจนสามารถเป็นชุมชนนาร์องได้



เริ่มการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

จนกระทั่งในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยเริ่มมีความพร้อม จึงมองกลับมาที่พื้นที่บริเวณบ้านของตนเอง คือชุมชนหลังมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย 2 ชุมชนหลัก คือชุมชนศรีประดู่ และชุมชนหลังมหาวิทยาลัย ซึ่งมีลักษณะของชุมชนที่แตกต่างกัน โดยชุมชนศรีประดู่จะมีลักษณะครัวเรือนที่ค่อนข้างแออัด ในขณะที่ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะของครอบครัวเป็นบ้านเดี่ยว และประชาชนในชุมชนหลังมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นคนที่เกิด และโตมาในพื้นที่ ดังเช่น คุณลุงบุญเหลือ เครือไชย ที่กล่าวว่า “ตนเกิดและโตในพื้นที่ รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยสยามมีแนวคิดที่จะพัฒนาถนนเส้นนี้ เนื่องจาก ตนเอง และภานันบุญช่วย เป็นคนที่ริเริ่มในการตัดถนน และดำเนินงานมาอย่างยากลำบาก อยากเห็นท้องถิ่นมีประโยชน์ มีพื้นที่สุขภาวะ และไม่ยากเห็นหมู่บ้านเราถูกตำหนิ” เมื่อเริ่มที่จะพัฒนาบ้านตนเองมหาวิทยาลัยสยามได้จับมือกับสำนักงานเขตภาษีเจริญจัดโครงการ Big Cleaning Day ขึ้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556 และเกิดแนวคิดที่จะสร้างพื้นที่สุขภาวะให้เกิดขึ้นกับชุมชนหลังมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานเขตภาษีเจริญ และศวพช.

ดังนั้น จึงได้มีการเชิญตัวแทนชุมชนทั้งที่มีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาชุมชน และตัวแทนที่เป็นจิตอาสา ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ อันประกอบด้วย กำนันบุญช่วย คุณลุงบุญเหลือ เครือไชย คุณลุงอนุชาติ ทับเทศ คุณลุงรอง ทั้ง 4 ท่านนี้เป็นข้าราชการบำนาญวัยกว่า 70 ปี เกิดและโตในพื้นที่ของชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม มีความผูกพันกับพื้นที่มาก มีความต้องการเห็นอนาคตของพื้นที่นี้เป็นปอดเล็ก ๆ ของเขตภาษีเจริญ อยากที่จะฝากความสวยงามไว้ให้กับลูกหลานในรุ่นต่อ ๆ ไป ในขณะที่ทางชุมชนศรีประดู่มีทีมงานของคณะกรรมการชุมชน นำโดยท่านประธานชุมชนคือ อาจารย์วิโรจน์ จั่นแยม รองประธานชุมชน และ คุณป้าสมศรี กรรมการ และมีการเชิญคุณรื่นฤดี ที่เป็นประธานลานแอโรบิค มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้



สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต่างร่วมแสดงความคิดเห็น และวางแผนการดำเนินงานครั้งนี้

ผู้อำนวยการ ศวพช. ได้เสนอแนวความคิดการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมโดยดำเนินโครงการเรื่องความสะอาด Big Cleaning Day ทุก 2 สัปดาห์ และการปรับหน้าบ้านหน้ามองโดยมีเยาวชนนักศึกษาพยาบาล และเยาวชนจิตอาสา อาสาเข้าไปเป็นสมาชิกในแต่ละบ้าน เพื่อวางแผนแก้ปัญหาด้านสุขภาพและหน้าบ้านน่ามอง และพบว่าทุกท่านที่มาร่วมประชุมตอบรับและยินดีที่จะเกิดโครงการนี้ขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมคือ คุณสันติ ซึ่งเป็นเลขานุการของชุมชนศรีประดู่ได้เสนอให้จัด Big Cleaning Day ให้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่ของวัดประดู่บางจาก ในขณะที่คุณมงคล ผู้นำชุมชนหลังมหาวิทยาลัย เสนอเรื่องการจัดการขยะ โดยตั้งข้อสังเกตเรื่องการไม่มีถังขยะอยู่ภายในซอยเลยทำให้ประชาชนต้องกองขยะไว้ ซึ่งคุณลัดดาวัลย์ เจ้าหน้าที่จากเขตได้รับเรื่องไว้เพื่อนำเสนอต่อไป คุณลุงกำนันบุญช่วย ได้เสนอให้มีการทาสีสะพานภายในชุมชนเนื่องจากสร้างมานาน สกปรก จึงเสนอกันว่าจะมีการระดมความช่วยเหลือระหว่าง เยาวชนนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนในชุมชนให้มาเป็นผู้ทาสีเพื่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน และมีความภาคภูมิใจความเป็นเจ้าของพื้นที่ และคุณลุงบุญเหลือเสนอให้มีการปรับพื้นที่ด้านหลังที่เป็นที่รกร้างของมหาวิทยาลัยให้เกิดเป็นพื้นที่ที่ชุมชนและมหาวิทยาลัยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้



เริ่มวางแผนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ เมื่อมีความคิดเห็นตรงกันจึงเกิดก้าวที่ 2 ตามมา ในวันนี้มีการวางแผนการจัดเวทีชาวบ้านขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00น. ที่โรงเรียนวัดประดู่บางจาก (พวง อุทิศ) โดยผู้นำชุมชนทั้ง 2 ฝ่ายร่วมเป็นแกนนำในการจัดเวทีชุมชน โดยอาจารย์วิโรจน์ ประธานชุมชนศรีประดู่รับจะประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อขอใช้สถานที่และแกนนำแต่ละท่านจะเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยเป็นการบอกปากต่อปาก แนะนำเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้เข้ามาร่วมประชุม ในงานนี้แกนนำชุมชนเสนอให้คุณลุงมด จันแยมผู้อาวุโสในชุมชน อดีตศึกษาธิการของเขตภาษีเจริญ เป็นบุคคลที่คนในพื้นที่ให้ความเคารพและนับถือมาก เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับ ทีมงานศวพช. และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์โดยทีมงาน FAM Nurse และเนื่องจากเป็นการจัดงานที่กระชั้นชิด ทางทีมงาน FAM Nurse จึงรับเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดสถานที่และการดำเนินงานทั่วไป เมื่อวางแผนแบ่งงานกันเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่เจ้าเฝ้ารอเห็นพื้นที่สุภาพะในบ้านของเรากันซะที



แผนงานเป็นรูปเป็นร่างแล้วพร้อมดำเนินการตามแผน